

Số: /BC-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện Phong Thổ

Thực hiện Công văn số 140/STP-HCBTTP ngày 09/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Công tác chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc hướng dẫn nghiệp vụ, công tác bồi thường nhà nước luôn được Ủy ban nhân dân huyện chú trọng, quan tâm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản¹ chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN nhằm mục đích phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành công vụ, nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật đặc biệt đã tuyên truyền, triển khai Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chỉ đạo tăng cường tuyên

¹ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 21/02/2019 về thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2019; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 11/02/2020 về thực hiện bồi thường Nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 23/02/2021 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2021; ; Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 27/01/2022 về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/02/2023 về thực hiện Công tác Bồi thường nhà nước năm 2023; Công văn 1556/UBND-TP ngày 09/7/2021 về xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2021; Công văn số 1455/UBND-TP ngày 20/10/2022 tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Phong Thổ; Công văn số 318/UBND-TP ngày 07/3/2023 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023...

truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện; lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố và họp các đoàn thể. 05 năm qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phong Thổ đạt được kết quả cụ thể như sau: Tuyên truyền miệng 10.542 buổi tới 758.043 lượt người tham gia; phát hành 124.914 tờ rơi, tờ gấp....trong đó UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện UBND các xã, thị trấn tuyên truyền lồng ghép Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản liên quan phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong những năm qua, huyện Phong Thổ đã triển khai thực hiện tốt việc hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao thực hiện công tác bồi thường bằng nhiều hình thức khác nhau. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn trực tuyến cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước qua ứng dụng công nghệ Zoom tới thành phần là Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mỗi cơ quan, đơn vị, là 01 người với tổng số người tham gia là 18. Lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị tuyên truyền khác cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho các công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ, từ đó đã nâng cao hiệu quả của công tác này.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo, giao Phòng Tư pháp tham mưu, theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được giao phụ trách công tác này theo hình thức kiêm nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị là 01 người.

UBND huyện thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

Trên địa bàn huyện không có trường hợp cá nhân, tổ chức nào yêu cầu cơ quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường nên việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật, cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường cũng không phát sinh. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hoạt động giải quyết bồi thường; cung cấp thông tin, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi có yêu cầu như triển khai theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo tình hình thực hiện Luật TNBTCNN của UBND huyện. Ngoài ra đã lồng ghép công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra hành chính, kiểm tra việc thực hiện

chức trách nhiệm vụ được giao để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, qua đó, nâng cao nhận thức về mối quan hệ bình đẳng, dựa trên pháp luật giữa cán bộ, công chức với công dân và các tổ chức; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực công tác tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác triển khai thực hiện pháp luật về bồi thường Nhà nước được thực hiện và triển khai tới toàn thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Việc triển khai thực hiện được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác bồi thường nhà nước chưa có công chức chuyên trách còn kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Trong thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Luật về Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước có lúc hiệu quả còn chưa cao.

3. Nguyên nhân

Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn ít được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, C1, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim